

SIAMSPORT DAILY **สยามกีฬา** 8888

ปีที่ 29 ฉบับที่ 10563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ราคา 20 บาท

ลูกหนัง มหาวิทยาลัยธนบุรีสร้างทีมวันนี้ เพื่ออนาคตวันหน้า

ในศึกเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ปีนี้มีบรรดาทีมน้องใหม่เข้ามาสู่เวทีแข่งขันกันไม่มากนัก และหนึ่งในนั้นที่หาญกล้าก็คือธนบุรี ชิดดี อีกความภูมิใจของแฟนบอลชาวฝั่งธนฯ

จะว่าไป ทีมนี้ก็ไม่ได้หน้าใหม่เสียทีเดียว เพราะฤดูกาลที่ผ่านมา ก็คือทีม ธนบุรี บีจียูไนเต็ด นั่นเอง แต่เมื่อทาง บีจีได้ถอนตัว ทีมจึงตั้งตัวใหม่ภายใต้ธนบุรี ชิดดี

เมื่อย้อนไปราว 5 ปีที่ผ่านมา ย่านฝั่งธนฯ ได้ถือกำเนิดทีมฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมา และสร้างชื่อเสียงภายในเวลาอันรวดเร็ว นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี มีใจรักในเรื่องกีฬาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงริเริ่มโครงการข้างฟैंคขึ้น และเน้นกีฬาอันดับแรกที่จะต้องทำคือฟุตบอล และฟุตซอล ที่ได้พัฒนาควบคู่กันมาโดยวาง “น้ำป๋อม” คมเดช สาราลักษณ์ อดีตนักเตะทีมชาติไทย ที่สร้างผลงานในฐานะโค้ชมากมายในการดูแลทีมฟุตบอล และ “โค้ชโย่ง” เจนณรงค์ มากกำเนิด ที่เข้ามาปั้นทีมฟุตซอลจนโด่งดัง โดยมี “เสียดิน” คณบดี แย้มชุตติ มาช่วยดูแลในฐานะผู้จัดการทีม

เท่ากับว่าทีมฟุตบอลของ ม.ธนบุรี ได้มีฐานรากที่มั่นคงแล้ว เมื่อปีจี้เข้าร่วมจับมือเป็นพันธมิตร จึงทำให้เข้าร่วมแข่งขันลีกภูมิภาค ในโซนภาคกลางและตะวันตกได้ทันที แม้ผลงานจะยังไม่เป็นไปตามเป้า แต่นักฟุตบอลก็ได้ประสบการณ์มาเต็มๆ

ม.ธนบุรี มีการสร้างดาวรุ่งขึ้นมาต่อเนื่อง จึงทำให้การแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยเริ่มเป็นที่ยอมรับ และผลงานก็ดีขึ้นกว่าช่วงแรกๆ จนถึงปีนี้ ม.ธนบุรี ก็สามารถที่จะฟันฝ่าผ่านเข้ารอบฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้เป็นสมัยแรกในศึก “มอดินแดงเกมส์” ที่ขอนแก่น

แม้ว่าจะเป็นทีมน้องใหม่ แต่ก็สามารถที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะผลงานในการเข้าถึงรอบตัดเชือก หรือการสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ จ.ขอนแก่น ที่ติดตามเชียร์กันจำนวนมาก ด้วยสไตล์การเล่นที่เร้าใจ และดูสนุก

น่าเสียดายที่ในศึก “มอดินแดงเกมส์” ทีมต้องพลาดท่าในรอบตัดเชือก เมื่อแพ้จุดโทษต่อ ม.นอร์ททรวงเทพ ไป 4-5 (ในเวลา 0-0) ก่อนจะมาแก้ตัวในเกมชิงที่ 3 ด้วยการชนะ ม.รังสิต ไปอย่างสนุก 4-3

“น้ำป๋อม” คมเดช สาราลักษณ์ กุนซือของทีมเผยว่า เราเข้ามาแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก นับว่าทะลุเป้าหมายอย่างมาก การได้ที่ 3 ก็นับว่าพอใจแล้ว และแน่นอนว่านักเตะชุดนี้ก็คือกำลังหลักในทีมธนบุรี ซิตี้ ที่จะลุยศึกดิวิชั่น 2 ต่อไป

“เรามีแนวทางในการทำทีมที่ชัดเจนต้องขอบคุณทางผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็น ดร.บัญชา เกติมณี หรือ คณบดี แยมชุตติ ผจก. ทีม ในการลงทุนสร้างสนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขนาดมาตรฐานขึ้นมา จนกลายเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลที่สวยงาม รวมถึงทำให้การเตรียมทีมมีความพร้อมมากขึ้นด้วย เพราะเรามีอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนามซ้อม, ห้องฟิตเนส, ที่พักต่างๆ วันนี้โครงการของเผือกเรากำลังที่จะได้รับผลที่ดีขึ้นตามลำดับ นักฟุตบอลรุ่นใหม่มีเท้าดีหลายคน ที่พร้อมจะรับใช้ทั้งสถาบันและสโมสร แน่ใจว่าการจะประสบความสำเร็จภายในเวลารวดเร็วคงเป็นไปได้ แต่เราสร้างทีมวันนี้ ก็เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า และผมเชื่อว่า ม.ธนบุรี และธนบุรีซิตี้ จะก้าวไปเป็นทีมที่แข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน”

ต้องจับตาดูกัน สำหรับแข้งนักเตะ ม.ธนบุรี ที่จะต้องลุยศึกภูมิภาค โซนภาคกลางและตะวันตก ในนามทีม ธนบุรี ซิตี้ หลังจากที่ได้คว้าอันดับ 3 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมาได้ ก็เชื่อว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองทีมหนึ่งเลยทีเดียว

